



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 18/2, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh về tình hình, kết quả xây dựng NTM năm 2018; hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp đối với các xã còn lại hoàn thành xây dựng NTM năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ

tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự buổi làm việc.

Năm 2018, toàn tỉnh có 37 xã đăng ký hoàn

thành xây dựng NTM và được UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn hỗ trợ với tổng kinh phí 222 tỷ đồng. Qua thẩm định, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã bỏ phiếu 2 đợt cho 36/37 xã (đợt 1 bỏ phiếu cho 21 xã; đợt 2 bỏ phiếu cho 15 xã). Kết quả, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận 21 xã đợt 1 đạt chuẩn NTM và đang xem xét quyết định công nhận 15 xã đợt

2 đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 236/264 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 89,4%). Đối với các xã còn lại chưa đạt các tiêu chí NTM dự kiến hoàn thành trong quý III/2019.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các địa phương đã phát biểu làm rõ những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong xây dựng NTM thời gian qua đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp đối với các xã còn lại phần đầu hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2019.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đồng thời chỉ rõ một số tồn tại và nguyên nhân của những

(Xem tiếp trang 4)
THANH HUYỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sáng ngày 18/2, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị và một số huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo việc xử lý tài sản trên khu đất trại tạm giam (cũ) của Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình triển khai đầu giá khu đất Trung tâm

Khuyến nông (cũ); lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo việc giải quyết đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời; lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo đề xuất đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 10 vào khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp và thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Cầu Ngình, huyện Quỳnh Phụ. Khu đất trại tạm giam (cũ) của Công an tỉnh có diện tích 3,65ha, gồm hai khu: khu giam giữ với 26 hạng mục công trình và khu

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

► Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam

Sáng ngày 18/2, tại khu di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà), Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam; kỷ niệm 755 năm ngày mất của Thống Thái sư Trần Thủ Độ và chào mừng lễ hội đền Trần Thái Bình 2019. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố cùng đông đảo bà con họ Trần và các dòng họ trong cả nước dự đại lễ.

Trải qua 175 năm xây dựng, phát triển và hưng thịnh, vương triều Trần có vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây là triều đại 3 lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông, xây dựng quốc gia Đại Việt cường thịnh, để lại cho dân tộc Việt Nam một nền văn hóa rực rỡ nhất trên tất cả các mặt: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội. Tại đại lễ, con cháu họ Trần và các dòng họ đã ôn lại truyền thống hào hùng của vương triều Trần trong suốt 175 năm trị vì đất nước; tri ân công đức của Đức Hoàng Nghị Đại Vương, Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ và các vị vua, tướng lĩnh thời Trần đã có công gây dựng một triều đại về vang nhất

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH QUANG

► Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII

Sáng ngày 18/2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII năm 2019 với chủ đề "Biên cương và Bộ đội Biên phòng". Tham dự ngày Thơ Việt Nam có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các nhà thơ và những người yêu thơ trên địa bàn tỉnh.



Trung bày các tác phẩm văn học tại ngày Thơ Việt Nam.

Ngày Thơ Việt Nam tại Thái Bình tập trung vào các tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, những tấm gương anh dũng kiên cường, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Các tiết mục thể hiện trong ngày Thơ Việt Nam được các văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các chiến sĩ biên phòng, cựu chiến sĩ biên phòng thể hiện bằng nhiều hình thức nghệ thuật như: đọc thơ, ngâm thơ, hát thơ, trình diễn thơ, triển lãm tranh, ảnh mỹ thuật về đất nước, quê hương Thái Bình, về biên cương và bộ đội biên phòng.

HOÀNG LÃNH

► BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

Gặp mặt 28 quân nhân hết hạn tại ngũ

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức buổi lễ tiễn các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Số chiến sĩ vừa hết hạn tại ngũ trong lực lượng biên phòng tỉnh lần này có 28 quân nhân. Nhập ngũ tháng 3/2016, qua 2 năm thực hiện nghĩa vụ của mình, các chiến sĩ đã phát huy tốt truyền thống của gia đình, quê hương, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định điều lệnh, điều lệ của quân đội, nhiều chiến sĩ là tấm gương cho đồng đội noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chúc các chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ có nhiều đóng góp cho gia đình và địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

LẠI HỢP KHÁNH
(Bộ đội Biên phòng tỉnh)

Thăm, tặng quà động viên tân binh trước khi nhập ngũ

Sáng ngày 18/2, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Vũ Thư đến thăm, tặng quà động viên tân binh huyện Vũ Thư trước khi nhập ngũ năm 2019.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà các tân binh: Nguyễn Văn Minh, sinh năm 2000, Nguyễn Đình Lãng, sinh năm 2001, ở thôn Lang Trung, xã Trung An; Tống Văn Tiếp, sinh năm 1998, ở thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội.

Tại các gia đình tân binh, thay mặt đoàn, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui khi cả 3 tân binh đều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này, thể hiện truyền thống của quê hương Vũ Thư, tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn các tân binh giữ gìn sức khỏe, yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, cố gắng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, xứng đáng là người lính Cụ Hồ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều ngày 18/2, xã Song An (Vũ Thư) tổ chức buổi giao lưu tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2019.

Nhiều năm qua, xã Song An là một trong những địa phương của huyện Vũ Thư luôn làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo tinh thần "quần vượt mức". Năm nay, xã có 13 tân binh, vượt chỉ tiêu 1 tân binh, đến nay 13/13 tân binh đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tại buổi giao lưu, đại diện lãnh đạo xã, các ngành, đoàn thể của huyện, địa phương đã trao nhiều phần quà, khích lệ tinh thần tân binh và thân nhân, động viên tân binh yên tâm lên đường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Nhân dịp này, các tân binh cùng lực lượng đoàn viên thanh niên xã Song An đã tham gia trồng cây bóng mát tại khu vực quy hoạch sân vận động xã.

TẮT ĐẠT - QUỲNH LƯU

Náo nức xuống đồng

(Xem trang 2)



Nông dân xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) xuống đồng gieo cấy vụ xuân.

Anh em song sinh viết đơn tình nguyện nhập ngũ

(Xem trang 3)